



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง โทรศัพท์ (๐๕๓)๓๘๑๐๓๕ ต่อ ๑๑

ที่ - วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานภาพกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพทางกายสำหรับข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพทางกายสำหรับข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง โดยกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันศุกร์ช่วยบ่าย /หลังเลิกงานทุกวัน ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ แข็งแรง สมบูรณ์ มีความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้มีการออกกำลังกายทุกวันพุธ และศุกร์หลังเลิกงานอยู่แล้ว เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในองค์กร และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และ เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรมสุขภาพทางกายสำหรับข้าราชการ พนักงานจ้าง ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ออกกำลังกายทุกวันพุธ และเย็นวันศุกร์หลักเลิกงาน อย่างต่อเนื่องและถ่ายภาพกิจกรรม รายงานให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ทราบ พร้อมทั้งรายงานกิจกรรมในเว็บไซต์ www.chaechangsao.go.th เพื่อจะได้รวบรวมภาพกิจกรรมนำเสนอต่อไป นั้น

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ออกกำลังกายทุกวันพุธ และเย็นวันศุกร์หลักเลิกงาน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพทางกายสำหรับข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม ทุกสำนักทุกกอง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ) จ.อ.

(เจษฎาพร แก้วมูล)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ทกบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญชิษฐา มากำ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

/ความเห็น...

ความเห็นปล้ตอบต.แช่ข้าง

ททว. นนตทตทททททททท

(ลงชื่อ)



(นายกรณ้วชพล นุสุรียาสันต์)
ปล้ตออด์การบรหการส่วนต่าบลแช่ข้าง

ความเห็นของนายกองค้การบรหการส่วนต่าบลแช่ข้าง

ททท. นนตทตทททททททท

(ลงชื่อ)



(นายเสน่ห้ สุภาชิต)
นายกองค้การบรหการส่วนต่าบลแช่ข้าง

ภาพกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพทางกายสำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง “ออกกำลังกายทุกวันศุกร์/หลังเลิกงาน”

